

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

ในปี 2548 ระบบโควตานำเข้าสิ่งทอจะต้องถูกยกเลิก ภายใต้ข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO) กรณีการยกเลิกระบบโควตาค้าด้วยสิ่งทอระหว่างประเทศ (Multi Fiber Arrangement : MFA) ตามผลการเจรจาข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) โดยใช้ความตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้า (Agreement on Textiles and Clothing : ATC) การยกเลิกระบบโควตาดังกล่าวจะมีผลให้ผู้นำเข้าสิ่งทอรายใหญ่ของโลก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา และนอร์เวย์ ต้องยกเลิกระบบโควตาที่ให้แก่ประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการที่พึ่งพาดลาดดังกล่าวเป็นตลาดค้าส่งออกหลัก ต้องเร่งปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทางภาครัฐจึงได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิดตลาดเสรีสิ่งทอดังกล่าว โดยเริ่มวางแผนทางในการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างตราสินค้าของไทย โครงการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาคภายในปี 2548 ภายใต้ชื่อ “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” เพื่อยกระดับคุณภาพเครื่องนุ่งห่มของไทยให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เทียบเท่าปารีสของฝรั่งเศส โตเกียวของญี่ปุ่น หรือ มิลานของอิตาลี และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภูวนาถ ณ สงขลา, 2547: 19)

การปรับตัวของภาครัฐดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยเฟื่องฟูขึ้น โดยในปี 2546 ได้มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในเดือนมกราคม 2547 มีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอ 469.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2546 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอ 454.20 ล้านเหรียญสหรัฐ (สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2546: ออนไลน์) โดยเพิ่มขึ้นทั้งการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืน ค้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เคหะสิ่งทอ ผ้าปัก ผ้าลูกไม้ และสิ่งทออื่นๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีการแบ่งโครงสร้างการผลิตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมเส้นใยและปั่นฝ้าย อุตสาหกรรมกลางน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมทอผ้า ถักผ้า และฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสำเร็จ และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรม

กรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูปอื่นๆ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยคิดเป็นร้อยละ 58 (ปี 2543) สำหรับในอำเภอกระทุ่มแบน มีโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำในจำนวน 37 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือเป็นการจำหน่ายในประเทศอีกร้อยละ 40 (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2547: ออนไลน์)

ภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกกิจการต้องเร่งปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิต สินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุด ปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ คือ สารสนเทศทางการบัญชีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ เพราะจะทำให้การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมขององค์กรให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งสารสนเทศทางการบัญชียังมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รายงานยอดขาย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึง ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารกิจการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้

#### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#### ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบถึงความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานบัญชี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

### นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

**ความต้องการ** หมายถึง ความต้องการข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงานในองค์กร

**สารสนเทศทางการบัญชี** หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้ สามารถนำไปประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมายและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานงบดุล รายงานสรุปผลการดำเนินงาน หรือประมาณการรายได้ เป็นต้น

**การบัญชีเพื่อการบริหาร** หมายถึง กิจกรรมที่พยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบทั้งหลายให้เป็นรูปของสารสนเทศ หรือเป็นข้อมูลที่จะใช้สื่อความหมายได้เป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารนำไปช่วยในการตัดสินใจ หรือการบริหารของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ คือ การวางแผน การตั้งการ และการควบคุม

**อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม** หมายถึง กลุ่มของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำในโครงสร้างสิ่งทอ ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 34 โรงงาน